

Khóa tập huấn điều hành các hội đoàn khu vực Nghệ An 13-14/8/2012

16.08.2012

GPVO - “Giáo dân có quyền được huấn luyện để đóng vai trò Thiên Chúa đã ủy thác cho mình, nhờ đó họ hòa nhập vào công cuộc phục vụ đầy năng động của Giáo Hội” (Vatican II, Apostolicam Actuositatem, 29) – Đó là chỉ dẫn mang tính cấp thiết trong sứ mạng loan báo Tin Mừng của người Kitô hữu hôm nay. Với mục đích góp phần đào tạo nhân sự cho các hoạt động tông đồ giáo dân, Ban Mục vụ Giáo dân và Gia đình với sự khuyến khích của Đức Giám mục Giáo phận đã tổ chức khóa tập huấn điều hành các hội đoàn ở cụm Nghệ An tại nhà thờ giáo họ Đồng Yên (giáo xứ Yên Đại) trong hai ngày 13 và 14 tháng 8 năm 2012.

Như tin đã đưa, khóa tập huấn này sẽ được thực hiện tại ba điểm: **Nghệ An** diễn ra vào ngày 13-14/8/2012 tại nhà thờ giáo họ Đồng Yên (xứ Yên Đại); **Hà Tĩnh** vào ngày 27-28/8/2012 tại nhà thờ giáo xứ Tiếp Võ; **Quảng Bình** diễn ra vào ngày 30-31/8/2012, tại nhà thờ giáo xứ Hòa Ninh do Tiến sĩ Giuse Nguyễn Trung Hiếu phụ trách.

Trong hai ngày 13-14/8/2012, khóa tập huấn lần đầu tiên đã diễn ra tại nhà thờ giáo họ Đồng Yên với 124 tham dự viên đến từ 87 giáo xứ tại Nghệ An. Dưới sự hướng dẫn nhiệt tâm của giảng viên có bề dày kinh nghiệm trong công tác giáo dục và kỹ năng đào tạo là thầy Nguyễn Trung Hiếu, nhiều chủ đề khác nhau đã được thuyết trình, thảo luận và lồng ghép xen kẽ các đoạn videoclips làm tăng thêm tính hiệu quả. Đặc biệt, thông qua những câu chuyện cùng phong cách làm việc uyển chuyển, dí dỏm của người giảng thuyết, các tham dự viên đã có cơ hội được thảo luận và trải nghiệm những khoảnh khắc thật sôi nổi và tích cực.

Những kỹ năng trong làm việc nhóm và trong giao tiếp truyền thông; những nguyên tắc và các bước góp phần lãnh đạo hiệu quả; phong cách cần có nơi người lãnh đạo; các quy luật làm việc nhóm; kỹ năng cứng, mềm là những nội dung chính đã được thầy Giuse chuyển tải đến các tham dự viên như là những chỉ dẫn quan trọng nhằm định hướng cụ thể cho những người đứng đầu các tổ chức và hội đoàn tông đồ giáo dân. Hiện nay, sự phát triển của các tổ chức Công giáo tiến hành tại nhiều giáo xứ như: *Legio Mariæ, Khô Bình, Thiếu nhi Thánh Thể, Gia Đình Thánh Tâm,...* hoặc của các tổ chức, ban ngành khác đang cần những kinh nghiệm và kỹ năng trên nơi người lãnh đạo như là hành trang để những người giáo dân nồng cốt dẫn thân, cộng tác cách hiệu quả vào sứ vụ loan báo Tin Mừng theo dấu chân của Đức Kitô – vị tôn sư của phong cách lãnh đạo phục vụ.

Vào lúc 15h chiều ngày 14.8.2012, Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyền đã tới chủ tế thánh lễ nhân bế mạc khóa tập huấn. Đồng tế với ngài có quý Cha trong Ban Mục vụ Giáo dân và Gia đình: Cha Giuse Hoàng Thái Lâm, Cha Phêrô Phan Văn Tập, Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Giao và Cha quản xứ Làng Nam Antôn Hoàng Trung Hoa, trước sự hiện diện của đông đảo các tu sĩ, các tham dự viên cùng bà con giáo xứ Yên Đại về hiệp thông trong thánh lễ nhân dịp bế mạc và cũng là thánh lễ vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Quan thầy Giáo phận. Bầu khí phụng vụ long trọng, sốt mến diễn tả tình hiệp thông sâu xa của các thành viên trước Bàn Tiệc Thánh Thể.

Trong phần quảng diễn Lời Chúa, Đức Cha Phaolô Maria đã nêu rõ vai trò quan trọng của Mẹ Maria trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Đồng thời, ngài cũng nhắc nhở tới các tham dự viên qua câu nói của Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II: “*Các cơ thể đoàn thể giáo dân quyết tiến tới việc thánh hóa bản thân bằng niềm tin hướng dẫn*”

cuộc đời". Theo đó, vị cha già khả kính mời gọi sự cộng tác nhiệt tâm vào sứ mệnh ngời sáng giữa thời đại hôm nay nơi người giáo dân và diễn tả cách sống động tình yêu của Đức Kitô giữa một thế giới đang ngày càng bị thế tục hóa.

Cuối thánh lễ, đại diện các tham dự viên nói lời tri ân Đức Cha, quý Cha, thầy Giuse Nguyễn Trung Hiếu, quý Hội đồng mục vụ và bà con giáo họ Đồng Yên vì sự ưu ái và tận tâm phục vụ trong hai ngày qua. Sau thánh lễ là phần trao chứng chỉ khóa học cho các tham dự viên và cùng chụp hình lưu niệm.

Gói lại ân tình trước giờ chia tay, mọi người cùng trao cho nhau những lời chúc, những nhắn nhủ thân tình cùng với lời hẹn cho cuộc hội ngộ lần sau. Đây mới chỉ là lần quy tụ đầu tiên và với khoảng thời gian ngắn ngủi, song dấu ấn của khóa tập huấn này sẽ còn mãi đọng mãi nơi mỗi tham dự viên với nhiều bài học bổ ích, những tình cảm đơn thành và những cảm nghiệm thực sự ý nghĩa. Đó cũng là một điểm nhấn quan trọng để mọi người ý thức lại trách nhiệm của bản thân như lời chia sẻ của thầy giảng huấn: *"Các bạn sẽ trở thành những huấn luyện viên để luôn cố gắng với nhiều vai trò khác nhau tại các hội đoàn. Các bạn là những giáo dân nòng cốt, là cánh tay đắc lực của cha quản nhiệm để rồi đều hướng về sứ mạng cao cả là loan báo Tin Mừng cho muôn dân"*.



Jos. Tân Yên

URL của bài này: [http://www.giaophanvinh.net/modules.php?
name=News&op=viewst&sid=8559](http://www.giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8559)

© [Giáo Phận Vinh Online](#)

contact: admin1@giaophanvinh.net